



Sở Tư Pháp California (DOJ) nỗ lực bảo vệ quyền của thanh thiếu niên California, vì đây là một trong số những nhóm cư dân dễ bị tổn thương nhất của tiểu bang. Mục đích của Phòng Tư Pháp Trẻ Em (BCJ) của DOJ thuộc Bộ Phận Thực Thi Quyền Dân Sự (CRES) là để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên trong tiểu bang thông qua các hoạt động điều tra, kiện tụng và vận động chính sách.

DOJ ĐANG BẢO VỆ TRẺ EM CALIFORNIA BẰNG CÁCH:

PHÁ VỠ CÁC RÀO CẢN NGĂN CÁC EM TIẾP CẬN HỆ THỐNG GIÁO DỤC CÔNG BẰNG, CHẤT LƯỢNG CAO

Từ đấu tranh giành quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn tài trợ, nguồn hỗ trợ và hệ thống giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư, giới, giới tính hay khả năng tài chính, đến việc đảm bảo học sinh không bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử và các quy định về dinh dưỡng bữa ăn học đường dựa trên khoa học sức khỏe tốt nhất, DOJ nỗ lực đảm bảo tất cả học sinh California đều có thể phát triển mạnh mẽ ở các trường học có hiệu suất cao và đang đi đúng hướng để phát huy hết tiềm năng của mình.

BẢO VỆ TRẺ EM KHỎI BỊ NGƯỢC ĐÃI VÀ BỎ BÊ

Trên khắp đất nước, theo ước tính cứ bốn trẻ em thì có một trẻ bị ngược đãi hoặc bỏ bê, điều này có thể gây tổn thương sâu sắc và lâu dài cho các nạn nhân. DOJ tiến hành các cuộc điều tra, tham gia các vụ kiện và ban hành hướng dẫn để đảm bảo các cơ quan giáo dục và cơ quan phúc lợi trẻ em tại địa phương sẽ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở California khỏi bị ngược đãi và bỏ bê.

BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Hàng triệu trẻ em tại California đến từ các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và chịu nhiều thiệt thòi, bao gồm trẻ em thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và phi nhị nguyên giới (LGBTQ+), trẻ em khuyết tật, thanh thiếu niên da màu và trẻ em nhập cư. Một trọng tâm trong công việc của DOJ là giải quyết và bảo vệ quyền cho các em. DOJ điều tra các tổ chức công và tư nhân phục vụ trẻ em, lập tài liệu tư vấn và công bố hướng dẫn cho nhiều cơ quan khác nhau nhằm đảm bảo đối xử bình đẳng với tất cả học sinh California và bảo vệ trẻ khỏi bị quấy rối và phân biệt đối xử.

BẢO VỆ TRẺ ĐƯỢC NHẬN NUÔI TẠM THỜI

Hơn 50.000 trẻ em và thanh thiếu niên đang được chăm sóc dưới hình thức nhận nuôi tạm thời tại California. Trẻ em được nhận nuôi tạm thời thường bị ngược đãi và bỏ bê, đồng thời có nguy cơ nghỉ học cao hơn và có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn. Nỗ lực để đảm bảo các quyền của nhóm dân số dễ bị tổn thương này được tôn trọng là một phần công việc quan trọng của DOJ.

TIẾN HÀNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN

Việc giam giữ có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, thể chất và cảm xúc đối với thanh thiếu niên và thường dẫn đến tỷ lệ tái bắt giữ và dính líu đến tội phạm hình sự cao hơn khi trẻ trưởng thành. DOJ nỗ lực bảo vệ hàng nghìn thanh thiếu niên bị giam giữ trong các cơ sở dành cho trẻ vị thành niên của California và đảm bảo trẻ được an toàn, được đối xử tôn trọng và tử tế, đồng thời được tiếp cận các dịch vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật, bao gồm chăm sóc y tế, các chương trình phục hồi, giải trí ngoài trời và hệ thống giáo dục. Đó đều là những điều thiết yếu để ngăn ngừa tái phạm và giúp đỡ trẻ trên hành trình dẫn tới thành công.



THỨC ĐẨY TÍNH ĐA DẠNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Việc cho phép học sinh tiếp cận những quan điểm và cách sống đa dạng được phản ánh trong việc bố trí đội ngũ nhân viên, lớp học và chương trình giảng dạy của nhà trường là điều thiết yếu để đảm bảo sức khỏe toàn diện, kết quả giáo dục của các em và đảm bảo sự thành công về kinh tế và xã hội trong tương lai của California. DOJ tham gia các vụ kiện và hỗ trợ để đảm bảo các trường học sẽ ban hành chính sách thúc đẩy tính đa dạng hơn nữa và tạo dựng môi trường học tập an toàn và hòa nhập cho học sinh.

CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH KỶ LUẬT HỌC ĐƯỜNG

Bị đình chỉ và đuổi học làm tăng đáng kể nguy cơ học sinh có thể bỏ học hoặc dính líu đến hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên sau này. Thông qua hoạt động điều tra, hướng dẫn và kiện tụng, DOJ nỗ lực để bảo vệ học sinh tránh bị phân biệt đối xử và kỷ luật quá mức, đồng thời thúc đẩy các biện pháp thay thế dựa trên nghiên cứu cho trường học áp dụng.

NGUỒN HỖ TRỢ

Để xem toàn bộ phạm vi công việc được Phòng Tư Pháp Trẻ Em thực hiện, hãy truy cập oag.ca.gov/bcj



Để gửi lời khuyên hoặc khiếu nại liên quan đến các quyền trẻ em, hãy truy cập oag.ca.gov/bcj/complaint
Lưu ý quan trọng: BCJ tập trung vào các vấn đề mang tính hệ thống hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể trẻ em hoặc thanh thiếu niên.



Để xem tất cả các hướng dẫn pháp lý do BCJ ban hành, hãy truy cập oag.ca.gov/bcj/legal

